

ประชาสัมพันธ์

ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2566 มทร.สุวรรณภูมิ นำโดย อาจารย์ธานี สมวงศ์ รองอธิการบดี นางสาวอุศนา อนงค์เวช ผู้ช่วยอธิการบดี นางสาวเบญจวรรณ คลีดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี ศรีสงคราม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รองผู้อำนวยการ และบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าดูงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อศึกษาพัฒนาระบบกลไก การบริหารและจัดการหน่วยงานภายในอุทยานวิทยาศาสตร์

วันที่ 29 พ.ค. 2566 รับฟังการบรรยาย เรื่อง ทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุทยานวิทยาศาสตร์ของประเทศ ให้เกิดประโยชน์เชื่อมโยงกับการพัฒนาเศรษฐกิจของพื้นที่ สนับสนุนให้เกิดผู้ประกอบการฐานธุรกิจเทคโนโลยีอย่างยั่งยืน และการสร้างเครือข่ายความร่วมมือหรือหุ้นส่วนความร่วมมือกับภาคประกอบการ โดย นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา และนายสิทธานนท์ อมตเวทย์ ผู้จัดการแผนงานการให้บริการเชื่อมโยงนวัตกรรมสู่การใช้ประโยชน์แบบเบ็ดเสร็จ ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



วันที่ 30 พ.ค. 2566 เข้าดูงานศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา (IPOP) ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ (PSUBIC) สถานพัฒนาการเป็นผู้ประกอบการนักศึกษา (P-SEDA) สำนักงานความร่วมมืออุตสาหกรรม (OIL) ศูนย์นวัตกรรมการออกแบบ (IDC) ฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (STI) ณ อุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา



ประชาสัมพันธ์

วันที่ 31 พ.ค. 2566 Workshop เรื่อง แนวทางในการกำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ เพื่อผลักดันให้มีการจัดการสิทธิเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ขับเคลื่อนการบริหารงานภายในองค์กร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดยมี นายจิตติยุทธ เยี่ยมยกกุล ผู้จัดการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นวิทยากร และเข้าศึกษาดูงาน ณ วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



และวันที่ 1 มิ.ย. 2566 Workshop and Presentation เรื่อง การเสริมสร้างองค์ความรู้ กลไกการบริหารจัดการสู่การจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมและพัฒนางาน Enterprise Linkage Center (ELC) พ.ศ. 2566 และการจัดทำร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ว่าด้วยการบริหารงานวิจัยและกองทุนส่งเสริมพัฒนางานวิจัย พ.ศ. 2566 โดยมี อาจารย์ชูชาติ เฉลิมถ้อย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.สุวรรณภูมิ เป็นวิทยากร



ข้อมูลจากงาน Enterprise Linkage Center
สถาบันวิจัยและพัฒนา